



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 80158

ที่ ศธ 0512/06126

วันที่ 8 สิงหาคม 2557

เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย (รอบการประเมินประจำปี 2557)

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

เนื่องด้วย ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557) มีกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย แต่ในปัจจุบันได้กลับไปปฏิบัติงานในสังกัดเดิม ซึ่งส่วนงานต้นสังกัดอาจพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเฉพาะในส่วนที่คณะมอบหมายภาระงานในส่วนของงานสอน งานวิจัย งานพัฒนานิสิต งานบริการวิชาการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยมีได้นำภาระงานบริหารที่เคยปฏิบัติงานในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัย มาประกอบการพิจารณาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มีความเป็นธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งผลการประเมินไปยังส่วนงานต้นสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นโดยเร็ว

อนึ่ง ในกรณีที่ส่วนงานมีผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย เมื่อพ้นจากตำแหน่งบริหารและกลับไปปฏิบัติงานในสังกัดเดิมแล้ว ก็ขอให้ท่านรีบดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งบริหาร และขอให้จัดส่งผลการประเมินดังกล่าวไปยังส่วนงานต้นสังกัด ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในปีนั้นๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย และขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)

รองอธิการบดี